
Aðalfundur Foreldraráðs MS haldin í matsal Menntaskólans við Sund mánudaginn 30. október 2017, kl. 
19:30 

Mættar frá Foreldraráði: Guðfinna, Valdís, Liana og Signý. 

Dagskrá aðalfundar: 
 
a) Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
Fundurinn samþykkti að hafa fundinn óformlegan að þessu leyti, fundarritari Guðfinna 
 
b)      Skýrsla stjórnar um störf hennar og starfsemi félagsins. 
Guðfinna fer yfir skýrslu stjórnar: 5 formlegir fundir, foreldravakt , Foreldraráð, áheyrnafulltrúi í 
skólanefnd, haustfundur með foreldrum nýnema, seiglunámskeið fyrir foreldra og sjálfsmatshópur 2017-
18. 
 
c)      Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar. 
Farið yfir reikninga félagsins, þeir samþykktir. 
 
d)     Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning og afgreiðsla þeirra. 
 
e)      Kosning í stjórn félagsins. Óskað eftir nýjum fulltrúum í stjórn:  
 
Guðfinna Ármannsdóttir       2015-17- útskrifar í vor en er tilbúin að vera nýrri stjórn innan handar fram á vor 
Íris Lind Ævarsdóttir              2015-17, útskrifar í vor 
Liana Belinska                       2015-17, útskrifar í vor 
Magnús Þorgrímsson            2016-18, hættir (ósk um að hætta) 
Valdís Vera Einarsdóttir         2016-18, heldur áfram 
Signý Hreinsdóttir                   2016-18, hættir (ósk um að hætta) 

Þrír gáfu kost á sér í stjórn og sitja þá næstu tvö árin 2017-19: 
Björk Birkisdóttir 
Eyrún Ósk Magnúsdóttir 
Óttarr Guðlaugsson 
 
Ný stjórn er því sem hér segir: 
Sitja áfram til eins árs: 
Valdís Vera Einarsdóttir 
Til tveggja ára: 
Björk Birgisdóttir 
Eyrún Ósk Magnúsdóttir 
Óttarr Guðlaugsson 
 
Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsti fundi eftir aðalfund 
 
f)       Kosning tveggja endurskoðenda og tveggja til vara. 
Ekki náðist að manna þetta og verður í sett í hönd stjórnar að leysa. 
 
g)      Önnur mál. 
Anna Sigurðardóttir Brotthvarfssérfræðingur var með innlegg til foreldra. 
Brotthvarfsmál voru aðeins rædd og eins um skilgreiningu á brotthvarfi og ástæðum fyrir brotthvarfi. 
 

Fundi slitið 20:00 

Ca: 20 manns mættu á aðalfundinn. 



 

2.  Jákvæð samskipti, Páll Ólafsson félagsráðgjafi hélt skemmtilegan og fræðandi 
fyrirlestur í framhaldi af aðalfundi.  
Fyrirlesturinn var haldinn í samstarfi foreldrafélag Vogaskóla. 
 


